



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Cảnh Sát OC, 714-904-7042

Sở Cảnh Sát Quận Cam được Trao Tặng Ngân Khoản Xét Nghiệm và Huấn Luyện DUI

SANTA ANA, Ca. (20,Tháng Mười Hai, 2023): Sở Cảnh Sát Quận Cam – Phòng Thí Nghiệm Tội Phạm OC đã được trao tặng một ngân khoản trị giá \$141,000 Mỹ kim từ Văn Phòng An Toàn Giao Thông California (OTS) để huấn luyện và tăng cường việc xét nghiệm ảnh hưởng của thuốc kích thích khi lái xe.

Sở Cảnh Sát Quận Cam sẽ sử dụng ngân khoản này để làm dễ dàng cho việc xét nghiệm một cách có hiệu quả tất cả các mẫu máu thu thập trong các cuộc điều tra liên quan đến DUI cho sự hiện diện của các loại thuốc kích thích, bất kể sự tập trung của rượu trong máu (BAC).

“Chúng tôi tiếp tục nhìn thấy những ảnh hưởng của việc hợp thức hóa cần sa và sự gia tăng việc lạm dụng opioid trong cộng đồng của chúng ta, kể cả trên các đường phố của chúng ta. Việc tăng cường xét nghiệm và huấn luyện cung cấp bởi ngân khoản giúp chúng ta buộc những người làm nguy hại đến cộng đồng phải chịu trách nhiệm khi lựa chọn việc lái xe trong lúc đang bị ảnh hưởng suy giảm trong cơ thể.” Cảnh Sát Trưởng Quận Cam Don Barnes phát biểu.

Sự phổ biến việc lái xe trong lúc đang bị ảnh hưởng suy giảm trong cơ thể vì sự kích thích của thuốc hiện đang gia tăng trên các đường phố của chúng ta. Căn cứ trên trường hợp được tách ra từ dữ kiện thu thập bởi Phòng Thí Nghiệm Tội Phạm Quận Cam hơn 50% các tài xế bị bắt giữ vì DUI tại Quận Cam có ít nhất một trường hợp bị ảnh hưởng thuốc kích thích trong hệ thống của họ khác hơn là rượu bia.

Thuốc bất hợp pháp và một số loại thuốc được kê toa bác sĩ và thuốc mua không cần toa có thể gây ra ảnh hưởng làm suy giảm trong cơ thể của con người. Những loại thuốc kích thích này khi kết hợp ngay cả với một số lượng nhỏ của rượu cũng có thể gây ra cho một người trở nên không thể lái xe một cách an toàn.

“Thuốc ảnh hưởng làm suy giảm việc lái xe là một vấn đề rất quan trọng tại California. Việc xét nghiệm thuốc một cách hiệu quả rất cần thiết để chống lại sự gia tăng của các trường hợp và trợ giúp trong việc nghiêm trị những người làm nguy hại đến mạng sống của người khác.”

Trong khi vấn đề rượu bia vẫn là một trong những tội phạm tệ hại nhất cho những vụ tai nạn xe cộ gây ra bởi DUI, Sở Cảnh Sát Quận Cam nhắc nhở các tài xế rằng “DUI không phải chỉ có nghĩa là Uống Rượu không mà thôi.” Thuốc được kê toa bởi bác sĩ và cần sa cũng có thể bị ảnh hưởng làm cơ thể suy giảm tự nó, hay kết hợp với rượu bia, và có thể đưa đến kết quả là bị bắt giữ vì DUI.



ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER DON BARNES

Tài trợ cho chương trình này được cung cấp bởi tặng dữ từ Văn Phòng Giao Thông An Toàn California, xuyên qua Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc.

###